



ที่ สธ ๐๒๓๐/ว ๑๐๗๗

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสรุปที่ประชุม Monday Conference R ๕ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๕ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ราชบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ ๕ สมุทรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๕ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมติที่ประชุม Monday Conference R๕ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ผู้ตรวจราชการได้สั่งการให้มีการประชุม Monday Conference R ๕ เป็นประจำทุก
วันจันทร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อกำกับติดตามนโยบายเร่งรัดการบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพที่ ๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ขอส่งสรุปมติที่ประชุม Monday Conference R ๕
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๓๐๑๕

เรื่องที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การนำเสนอการเงินการคลัง	<p>- ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้นำเสนอ Planfin/LOI ด้วยตนเองสั้นๆ ใช้เวลา ๕ นาที ส่วนรายละเอียดขอให้ส่งให้ ผตร./สธน./CFO เขต</p> <p>- มอบให้ CFO เขต จัดทำตารางการนำเสนอ Planfin ของ รพ.ในเขต ในแต่ละสัปดาห์ๆ ละ ๑ - ๒ แห่ง ทั้ง รพศ./รพท./รพช. และแจ้งให้ทราบทางไลน์ โดยเริ่มนำเสนอตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป</p> <p>- แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ขอให้ผู้บริหารทุกท่านติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้ภายในเดือนตุลาคมนี้</p> <p>ประธานขอให้ CFO เขต (นพ.โมลี วิเศษสุวรรณ) แจ้งเรื่องการเตรียมนำเสนอการเงินการคลัง</p> <p>ประธาน CFO เขต ๕ :</p> <p>๑) การนำเสนอ Planfin : CFO เขตจะจัดทำตารางการนำเสนอ และกำหนดประเด็นแนวทางการนำเสนอให้ทราบ</p> <p>๒) LOI : ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบการจัดทำ LOI ของรพ.ที่มีสถานการณ์การเงินวิกฤติ ซึ่งต้องแก้ไขใหม่เพราะรพ.แต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน จะต้องดูรายละเอียดข้อมูลของรพ.แต่ละแห่ง ทั้งข้อมูลทั่วไป บุคลากร การเงิน ฯลฯ</p> <p>๓) ภายในสัปดาห์นี้จะเชิญประชุมพิจารณาการปรับเกลียงบเขตที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท</p> <p>ประธาน : ปลัดฯ ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก จะลงสู้มดู รพ.ที่มีปัญหาวิกฤติการเงินระดับ ๗ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ดังนั้นจึงขอให้ รพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อม โดยให้ซักซ้อมการนำเสนอในที่ประชุม MCR ๕ ก่อน ขอให้ CFO เขตกำหนดประเด็นการนำเสนอ และให้ ผอ.รพ.ทุกแห่งเตรียมพร้อมนำเสนอด้วยตัวเองห้ามให้ผู้แทนนำเสนอ</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>- CFOเขต จัดทำ ตารางการนำเสนอที่ประชุม MCR ๕ ทุกสัปดาห์</p> <p>- CFO เขต กำหนด ประเด็นการนำเสนอ</p> <p>- ผอ.รพ.ทุกแห่ง เตรียมพร้อมนำเสนอ</p>	<p>- ผอ.รพศ. และ ผอ.รพท.</p> <p>ทุกแห่ง</p> <p>- ประธาน CFO เขต</p>

เรื่องที่	เรื่อง	สาระสำคัญ	มติที่ประชุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒	การแต่งตั้งโยกย้าย	การแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งนพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท. คาดว่าวันนี้ น่าจะเรียบร้อย	- รับทราบ	
๓	การเตรียมความพร้อมพระราชพิธีพระบรมศพฯ ร.๙	กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเปิด War Room EOC เตรียมความพร้อมในที่ตั้ง ซึ่งวันนี้ปลัดกระทรวงจะเชิญประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการเรื่องนี้ พรุ่งนี้จะมีการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมทาง VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อม EOC ทุกจังหวัด และเขต ๕ จะมีจังหวัดนครปฐมที่ได้รับมอบหมายดูแลเขตปริมณฑล	- รับทราบ - มอบผู้บริหารดำเนินการเตรียมความพร้อม	- นพ.สสจ. - ผอ.รพศ. / ผอ.รพท. - ประธาน EOC เขต
๔	การดำเนินงานด้านพัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๑	-ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีการติดตามทุกสัปดาห์ -ขอให้ สสจ.และรพ.ทุกแห่ง กำหนดผู้รับผิดชอบงบลงทุน	- รับทราบ - มอบผู้บริหารดำเนินการ	- นพ.สสจ. - ผอ.รพศ. / ผอ.รพท.